

คู่มือสำหรับประชาชน

งานที่ให้บริการ	ค่ายลูกเสือเจ็ดศต-โป่งก้อนเส้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ขอบเขตการให้บริการ

สถานที่ ช่องทางการให้บริการ	ระยะเวลาเปิดให้บริการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-211852 ต่อ 203 โทรสาร 036-318183	วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -1600 น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ

ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุญาตใช้สถานที่ค่ายลูกเสือเจ็ดศต-โป่งก้อนเส้า พ.ศ.๒๕๕๒ มีค่ายลูกเสือเจ็ดศต-โป่งก้อนเส้า ที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ให้บริการด้านสถานที่แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้จัดประชุมอบรมสัมมนาชุมนุมอยู่ค่ายพักแรมหรือจัดกิจกรรมอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันให้แก่ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อให้การบริการด้านสถานที่ใช้ในการเข้าค่ายลูกเสือหรือกิจกรรมอื่นๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ระเบียบกำหนดไว้ อาศัยตามความในมาตรา ๓๕/๕(๔)แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

ขั้นตอน	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. ผู้ขอใช้บริการทำหนังสือยื่นขอให้บริการค่ายลูกเสือเจ็ดศต - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอหนังสือเพื่อขออนุญาต (ระยะดำเนินการ ครั้ง วัน)	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2. ได้รับอนุญาตแล้ว แจงหนังสือให้ผู้ขอใช้บริการทราบ (ระยะดำเนินการ ครั้ง วัน)	
3. ชำระค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการ กองคลัง อบจ.สระบุรี (ระยะดำเนินการทันที)	

ระยะเวลา

ผู้ประสงค์จะขอใช้สถานที่ค่ายลูกเสือ ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันและเวลา ที่จะขอใช้ให้ชัดเจนก่อนถึงกำหนดล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

หนังสือขออนุญาตใช้ค่ายลูกเสือเจ็ดคต - โป่งก้อนเส้า จำนวน ๑ ฉบับ

ค่าธรรมเนียม

ผู้ขอใช้สถานที่ลูกเสือ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมชักเครื่องนอนที่ค่ายลูกเสือในอัตรา ๓๐ บาท / คน / คืน

อาคารนอน

เป็นอาคารนอนรวม ห้องโถงสามารถรองรับผู้เข้าค่ายพักแรมได้หลังละประมาณ ๖๐ คนจำนวน ๔ หลัง และมีห้องพักรักษาพยาบาล ๑ หลังจำนวน ๔ คน

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ สำหรับลูกเสือ ตามหลักสูตร จำนวน ๑๓ ฐาน เช่น ฐานชิงช้า ฐานไต่ราว ฐานลอดท่อ เป็นต้น

การรับเรื่องร้องเรียน

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องได้ที่ กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๒๑๑๘๕๒ ต่อ ๒๐๓ หรือ

www.sarburipao.com